

PHỤ LỤC 4
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(kèm theo Báo cáo số 13 /BC-BKTNS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

STT	Đơn vị/Địa phương	Nội dung kiến nghị
I	Đắk Hà	<p>1. Đối với công tác bổ sung, đưa ra khỏi qui hoạch điểm mỏ khoáng sản:</p> <p>1.1. Bổ sung qui hoạch điểm mỏ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bổ sung qui hoạch điểm mỏ san lấp tại thôn Thanh Xuân, xã Đắk Ngọc với qui mô diện tích là 3,5 ha, trữ lượng khoản 1,8 triệu m³- Xem xét chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tham mưu thu hồi diện tích đất thuộc lòng hồ thủy điện Đắk Pxi 5 được UBND tỉnh Cho Công ty CP thủy điện Đắk Pxi 5 thuê để tổ chức qui hoạch điểm mỏ khoáng sản cát nhằm từng bước quản lý tài nguyên khoáng sản, chống thất thu từ nguồn tài nguyên khoáng sản. <p>1.2. Đưa ra khỏi qui hoạch:</p> <ul style="list-style-type: none">- Có 06 điểm mỏ cát (tại thị trấn Đắk Hà, xã Đắk Ngọc, xã Đắk Ui, xã Đắk Long (trước đây thuộc xã Đắk Hring) được qui hoạch theo quyết định Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh, nhưng qua kiểm tra hiện nay các điểm mỏ này không còn trữ lượng, không đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đấu giá cấp quyền khai thác, nên đề nghị đưa ra khỏi qui hoạch. <p>2. Đối với công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chỉ đạo các Sở ban ngành nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp quản lý lượng khoáng sản khai thác đối với Doanh nghiệp được cấp quyền khai thác như: đầu tư hệ thống kết nối thông tin từ bãi tập kết khoáng sản, trạm cân của Doanh nghiệp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, xã để giám sát, đối chiếu số liệu khai thác, nhằm xác định đúng, đủ trữ lượng, khối lượng khoáng sản đã khai thác, kinh doanh nhằm tránh thất thu thuế.- Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền phối hợp với chính quyền địa phương rà soát đối với các Doanh nghiệp được cấp phép khai thác, nhưng không hoạt động để có cơ sở tham mưu thu hồi giấy phép theo đúng qui định Luật khoáng sản 2010.- Tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị sửa đổi hoặc bổ sung qui định đối với vấn đề về nhu cầu mức đất, làm mặt bằng để xây dựng

		<p>nhà ở của nhân dân.</p> <p>- Kiến nghị Bộ Tài nguyên – Môi trường sớm ban hành văn bản qui phạm pháp luật về vị trí việc làm của ngành tài nguyên, môi trường để làm cơ sở bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức làm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; đồng thời có chính sách đào tạo, tập huấn, trang bị phương tiện chuyên dùng cho cơ quan tham mưu quản lý trong lĩnh vực khoáng sản.</p>
II	Đăk Tô	<p>- Đề nghị các sở ngành thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho công chức cấp huyện, xã phụ trách lĩnh vực khoáng sản. Đặc biệt đối với những nội dung mới phát sinh và những quy định mới ban hành để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.</p> <p>- Hiện nay, quy hoạch khoáng sản thông thường đã được tích hợp vào quy hoạch tỉnh, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sớm đấu giá các điểm mỏ đã nằm trong quy hoạch để đưa vào khai thác đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng của địa phương, đảm bảo có nguồn cung vật liệu đất san lấp cho các dự án, công trình triển khai thi công hiện nay và trong các giai đoạn sau để tránh tình trạng lén lút khai thác, vận chuyển, sử dụng đất san lấp không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.</p> <p>- Đối với việc cấp mỏ khai thác khoáng sản vật liệu thông thường sau này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trúng đấu giá phải hoàn thành lắp đặt trạm cân, camera giám sát trước khi đi vào khai thác.</p>
III	Ngọc Hồi	<p>Hiện nay, quy hoạch khoáng sản thông thường đã được tích hợp vào dự thảo quy hoạch tỉnh, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm đấu giá các điểm mỏ đã nằm trong quy hoạch để đưa vào khai thác đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng tại địa phương; trước mắt để có nguồn cung vật liệu cho các công trình cấp bách đang thi công, kính đề nghị các ngành của tỉnh cần hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản đá xây dựng thông thường lập thủ tục hồ sơ tận thu đất san lấp sớm đầy đủ thủ tục khai thác theo đúng quy định.</p>
IV	Đăk Glei	<p>Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị các Bộ ngành trung ương, điều chỉnh, hướng dẫn việc thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010¹, hiện tại chưa quy định cụ thể việc xử lý đất đôi dư sau khi san gạt mặt bằng để tạo</p>

¹ Điểm b, Khoản 2, Điều 64 Luật Khoáng sản: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau đây:

b) Khai thác trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó.

		điều kiện đề người dân có quỹ đất xây dựng nhà ở.
V	Kon Rẫy	<p>Đề xuất Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm có hướng dẫn, quy định cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc san gạt cải tạo đất nông nghiệp, cải tạo mặt bằng xây nhà trong diện tích đất ở của một số hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nguồn vật liệu dư thừa (đất nền san lấp) vẫn chưa có quy định cụ thể xử lý. - Một số tổ chức được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản chưa tuân thủ trong việc lập các biểu mẫu kê khai sản lượng theo quy định; việc lắp đặt và quản lý thông qua trạm cân chưa phát huy hiệu quả.
VI	Kon Plông	<ul style="list-style-type: none"> - Trong quá trình thực hiện quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, các Sở, ngành cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét có những đánh giá chuyên sâu về môi trường, các tác động của việc thực hiện quy hoạch tới phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quyền lợi của người dân nơi có mỏ khoáng sản khai thác. - Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái phép. Xử lý triệt để các cơ sở khai thác, chế biến các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật an toàn, gây ô nhiễm môi trường.
VII	Sa Thầy	<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên mở lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách tài nguyên, khoáng sản; đặc biệt đối với những địa bàn tiếp giáp biên giới và có trữ lượng khoáng sản lớn. - Đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra Liên ngành, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, đánh giá các tiềm năng khai thác của các khu vực có trữ lượng khoáng sản lớn để đưa vào Quy hoạch trước khi tiến hành đấu giá nhằm tạo nguồn thu cho địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau khi cấp phép, nhất là việc thực hiện phục hồi môi trường, khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông trên địa bàn. - Tổ chức lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, sử dụng công nghệ tiên tiến để thăm dò, khai thác; đảm bảo thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường, cam kết hoàn thổ phục hồi môi trường theo đúng quy định pháp luật hiện hành trước khi cấp phép khai thác. Trong quá trình tổ chức khai thác cần đảm bảo môi trường, vận chuyển, hành lang an toàn giao thông, tránh sạt lở bờ sông, hư hại các công trình hạ tầng giao thông.

VIII	Ia HD'rai	<p>1. Đề xuất đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh</p> <p>Hằng năm, chỉ đạo việc tăng cường các đợt tập huấn về kiến thức pháp luật về khoáng sản, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản pháp luật, cũng như nâng cao trình độ công nghệ thông tin để khai thác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công việc.</p> <p>Quan tâm công tác tuyển dụng đối với công chức ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm đảm bảo nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc được giao trong thời gian tới.</p> <p>2. Đề xuất đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với Sở Tài Nguyên và Môi trường: Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức ngành Tài nguyên môi trường cấp huyện, xã. - Đối với các Sở, ban ngành đoàn thể tỉnh: Quan tâm công tác phối hợp, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai đến người dân trên địa bàn.
IX	Tu Mơ Rông	<p>Kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Các Sở, Ngành có liên quan sớm xem xét bổ sung các khu vực khoáng sản đưa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đối với các vị trí mỏ khoáng sản có trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông thời kỳ 2021-2030, từ đó Ủy ban nhân dân huyện có phương án quản lý, bảo vệ và đề xuất đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong những năm tiếp theo, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.</p>
X	Thành phố Kon Tum	<p>1. Đề xuất</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành của tỉnh, căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường, rà soát lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm mỏ vật liệu xây dựng thông thường để đưa vào các đồ án quy hoạch (<i>quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản,...</i>) cho các giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu lâu dài, không để thiếu hụt nguồn cung cấp khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. - Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản đối với các dự án đất san lấp để đảm bảo nguồn cung đất san lấp cho các công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

	<ul style="list-style-type: none">- Đề nghị trước khi làm thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải xác định các vị trí bãi tập kết, tránh việc kéo dài thời gian lập thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, thực hiện dự án.- Tại Công văn số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước về Thông báo kết quả kiểm toán Chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, hiện nay còn nhiều dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố chưa làm thủ tục thuê đất. Hiện nay đã có quy hoạch các bãi tập kết vật liệu xây dựng; do đó đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các Doanh nghiệp khẩn trương thực hiện thủ tục thuê đất theo đúng quy định.- Đề nghị UBND tỉnh sớm có quy định về san gạt, cải tạo mặt bằng để làm nhà để tạo thuận lợi cho người dân cũng như công tác quản lý nhà nước.- Đối với đất nông nghiệp trồng, sâu, người dân có nhu cầu sử dụng đất bóc tầng phủ của các công trình, dự án kè sông Đăk Bla để sử dụng làm đất sản xuất nông nghiệp; nhưng hiện nay chưa có cơ sở pháp lý về việc tận thu khối lượng đất này mà phải đổ thải, gây lãng phí nguồn đất này.- Trong tương lai nguồn vật liệu xây dựng sẽ khan hiếm, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định về tận thu các loại đất san lấp, đá thải của các công trình, dự án; cũng như tận thu cát tại các lòng suối. Nhiều dự án, công trình có phát sinh khối lượng đất, đá lớn có đủ điều kiện làm đất san lấp, đá xây dựng (vật liệu xây dựng thông thường) nhưng phải đổ thải trong khi nhu cầu sử dụng khối lượng đất, đá thải này để san lấp mặt bằng, đá xây dựng các công trình khác dẫn đến lãng phí nguồn khoáng sản này; đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng để vận chuyển đất, đá này đến các công trình khác để trục lợi. Đối với cát tại các lòng suối, chưa có quy định về tận thu cát dẫn đến các cá nhân lợi dụng khai thác trái phép.- Hiện nay việc lắp trạm cân và camera giám sát tại các điểm khai thác khoáng sản nhưng chưa quy định cụ thể về kết nối dữ liệu về cơ quan quản lý để giám sát do đó hiệu quả chưa cao. Đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể đối với nội
--	---

	<p>dung này để giám sát việc chấp hành của các đơn vị.</p> <p>- Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trước khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều đã tiến hành sang nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực đấu giá do đó giá trúng đấu giá không cao. Điều này xuất phát từ nguyên nhân là doanh nghiệp sau khi trúng đấu giá quyền khai thác phải tiến hành làm các thủ tục thỏa thuận với người dân đang có quyền sử dụng đất tại khu vực đất có khoáng sản đã trúng đấu giá, dẫn đến trường hợp khi có doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất tham gia đấu giá, các doanh nghiệp khác sẽ không tham gia đấu giá vì nếu doanh nghiệp trúng đấu giá cũng không thể hoàn thành các thủ tục về đất đai. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có các quy định cụ thể về đất đai trước khi tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.</p> <p>2. Kiến nghị</p> <p>Hiện nay, quy hoạch khoáng sản thông thường đã được tích hợp vào Dự thảo quy hoạch tỉnh, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sớm đấu giá các điểm mỏ đã nằm trong quy hoạch để lập thủ tục cấp phép, đưa điểm mỏ vào khai thác đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng tại địa phương. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ khoáng sản đất san lấp trên địa bàn thành phố để có nguồn cung vật liệu, đáp ứng cho nhu cầu thi công các công trình, dự án cấp bách đang triển khai trên địa bàn thành phố.</p>
--	--